

LỆ PHÍ CHO BAO TÚI DÙNG MỘT LẦN CỦA DENVER (Chương 2, Điều XX của Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver)

NHỚ

Hỏi khách hàng có cần bao, túi không.



TÍNH TIỀN

Tất cả khách hàng \$0,10 cho MỌI túi giấy dùng một lần được cung cấp khi thanh toán.

Việc mua hàng trong Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm của liên bang và tiểu bang được miễn phí.



KHÔNG CHO PHÉP

Túi nhựa bị cấm ở Colorado, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024.



CẢM ƠN

Để đáp ứng các yêu cầu về Phí đổi với Túi dùng một lần!



THẮC MẮC THƯỜNG GẶP

Làm cách nào để xác định xem khách hàng có cần một chiếc túi hay không?

Nếu bạn không thể biết liệu khách hàng có mang theo túi xách của mình hay không, hãy thử hỏi, "Hôm nay bạn có mang theo túi xách không?" hoặc "Hôm nay bạn có cần túi dùng một lần không? Chúng có giá 0,10 đô la mỗi cái."

Điều gì sẽ xảy ra nếu túi giấy hoặc túi nhựa mà tôi cung cấp cho khách hàng bị rách? Tôi có phải tính phí cho một cái khác không?

Không, tai nạn xảy ra. Bạn không cần phải tính phí cho một chiếc túi bị rách.

Khách hàng có phải sử dụng túi nào không?

Không, khách hàng có thể chọn chỉ mang một số mặt hàng ra khỏi cửa hàng bằng tay hoặc xe đẩy.

Khách hàng có thể tái sử dụng túi giấy của mình khi thanh toán không?

Có, phí túi dùng một lần chỉ được tính vào lần đầu tiên túi được trao cho khách hàng. Khách hàng có thể mang bất kỳ chiếc túi nào đến cửa hàng để tái sử dụng, thậm chí cả túi dùng một lần.

Chúng tôi có thể cung cấp túi nhựa cho khách hàng không?

Không, túi nhựa bị cấm ở Colorado, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024.

Có túi nào mà tôi không nên tính phí không?

Không tính phí cho:

- Túi được cung cấp cho khách hàng với bằng chứng tham gia Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm của liên bang hoặc tiểu bang.
- Túi dùng trong cửa hàng để đóng gói các mặt hàng số lượng lớn; bọc thực phẩm đông lạnh hoặc tươi, họa hoặc các đồ vật khắc mà độ ẩm có thể là vấn đề; hoặc chứa thực phẩm chế biến sẵn và bánh mì.
- Túi đựng thuốc theo toa.
- Túi tái sử dụng được khách hàng mang vào cửa hàng.